
Fundur í foreldraráði leikskólans  
 14.júní 2021 

Mættir eru:  
Sveinbjörg Jóhannesdóttir, Aðalbjörg Jóhannesdóttir, Aðalbjörg Marinósdóttir og Halldóra 
leikskólastjóri sem ritaði fundargerð 
  
Dagskrá fundar:  

1. Starfsáætlun næsta árs  
Starfsáætlun rædd og samþykkt samhljóða. Valinn var fulltrúi foreldra í matsteymi 
leikskólans. Sveinbörg Eva er fulltrúi foreldra. 

2. Skóladagatal 2021 - 2022 
Skóladagatal formlega tekið fyrir en var áður samþykkt með tölvupósti. Samþykkt 
samhljóða.  

3. Hlutverk foreldraráðs  
Leikskólastjóri fór yfir hlutverk ráðsins.  

4. Starfsáætlun foreldraráðs 
Leikskólastjóri kom með drög af starfsáætlun sem unnin var áfram og samþykkt 
samhljóða.  

5. Önnur mál 
Umræða var um öryggismál á leikskólalóðinni. Leikskólastjóri upplýsti að hún hefði 
farið yfir þessi mál með sveitarstjóra og í framhaldinu gert minnisblað um það sem 
brýnast væri að bæta. Mikilvægt að þessi  mál verði unnin í sumar, sér í lagi að drena 
neðri hluta leikskólalóðar. 

  
Fleira ekki gert og fundi slitið 16:46 

 


